

เรื่อง การกระจายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในวันนี้ (3 กันยายน 2541) นายสุภรัตน์ ศุภนิมกุล ที่ปรึกษาการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการของกระทรวงการคลังตามมติคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจในเรื่องการกระจายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ว่า คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2541 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 เห็นชอบแนวทางการกระจายหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. เห็นชอบกับแนวทางให้มีการลดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐในบริษัท บางจากฯ โดยไม่มีการกำหนดว่าจะจำหน่ายเฉพาะต่างประเทศ
2. ไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นโดยวิธีใด นโยบายการตลาดของบริษัท บางจากฯ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนถือเป็นนโยบายที่ดีและควรกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ เพื่อให้บริษัท บางจากฯ สามารถดำเนินนโยบายด้านการตลาดดังกล่าวข้างต้นได้ต่อไป
3. ในการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ ให้พิจารณาขายหุ้นของ ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ พร้อมกับการขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่บริษัท บางจากฯ เสนอก่อน สำหรับหุ้นในส่วนของ ปตท. ปตท. มีสิทธิตัดสินใจที่จะขายหุ้นของตนเองให้แก่ประชาชน นักลงทุน และหรือผู้ร่วมทุน นอกจากนี้ให้พิจารณาในส่วนของ การขายหุ้นเพิ่มทุนด้วย โดยให้พิจารณาความเหมาะสม ผลประโยชน์ต่อบริษัทบางจากฯ ผู้ถือหุ้นเดิม ความจำเป็นในการใช้งาน และผลกระทบต่างๆ ให้รอบคอบ (โดยให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และบริษัท บางจากฯ ร่วมกันพิจารณา) และนำเสนอคณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นให้คำนึงถึงการขายหุ้นให้กับคนไทยและนักลงทุนในประเทศก่อน หากมีเงื่อนไขการซื้อที่เท่าเทียมกับนักลงทุนอื่นทั่วไป

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการกำกับฯ โดยได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการจำหน่ายหุ้นบริษัท บางจากฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าไปทำ full due diligence และในขณะนี้อยู่ในระหว่างสรุปผลการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการกำกับฯ

อนึ่ง บริษัท บางจากฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการกระจายหุ้นว่ามีหน่วยงานของรัฐ
บางแห่งขอเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่างชาติในบริษัท บางจากฯ จากข้อบังคับปัจจุบัน 10% เป็น 49% ซึ่งเป็น
ข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง กระทรวง
การคลังจึงขอแถลงข่าวมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาการจำหน่ายหุ้นบริษัท
บางจากฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และได้ข้อสรุปโดยเร็ว